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Óskað er upplýsinga um hver ástæðan er  fyrir því að Esjuskáli á Kjalarnesi geti ekki tengst 
ljósleiðara. Esjuskáli er eina verslunin á Kjalarnesi og sinnir mikilvægri nærþjónustu bæði 
fyrir Grundarhverfi og dreifbýlið á Kjalarnesi en lélegt netsamband kemur niður á 
starfseminni sem þarf að hafa aðgengi að háhraðaneti fyrir greiðslukerfi sín.


